

# Thông Báo Cho Nhân Viên



Chủ lao động của quý vị đã đăng ký và báo cáo tiền lương cho Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) theo yêu cầu của luật pháp. Tiền lương được sử dụng cho các chương trình quyền lợi sau đây dành cho quý vị.

## Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI)

Được tài trợ hoàn toàn bằng thuế của chủ lao động

Cung cấp thay thế một phần tiền lương khi quý vị thất nghiệp hoặc số giờ làm việc của quý vị bị giảm mà không phải do lỗi của quý vị. Quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện để nhận phúc lợi thất nghiệp.

Quý vị hãy truy cập [File for Unemployment](http://edd.ca.gov/unemployment) (edd.ca.gov/unemployment) để tìm hiểu về cách nộp đơn xin phúc lợi.

## Bảo Hiểm Khuyết Tật (DI)

Được tài trợ hoàn toàn bằng đóng góp của nhân viên

Cung cấp thay thế một phần lương khi quý vị không thể làm việc vì bệnh tật, chấn thương, mang thai hoặc khuyết tật không liên quan đến công việc. Quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện để được nhận phúc lợi khuyết tật.

Quý vị hãy truy cập [Disability Insurance](http://edd.ca.gov/Disability/Disability_Insurance.htm) (edd.ca.gov/Disability/Disability\_Insurance.htm) để tìm hiểu về cách nộp đơn xin phúc lợi.

## Nghỉ Phép Có Lương Vì Lý Do Gia Đình (PFL)

Được tài trợ hoàn toàn bằng đóng góp của nhân viên

**Cung cấp thay thế một phần lương khi quý vị cần nghỉ làm để:**

- Chăm sóc người thân trong gia đình bị bệnh nặng.
- Gắn kết với đứa trẻ mới chào đời.
- Tham gia vào một sự kiện đủ điều kiện do thành viên của gia đình phải triển khai quân sự ở nước ngoài.

Quý vị hãy truy cập [California Paid Family Leave](http://edd.ca.gov/PaidFamilyLeave) (edd.ca.gov/PaidFamilyLeave) để tìm hiểu về cách nộp đơn xin phúc lợi.

**Ghi chú:** Một số nhân viên có thể được miễn bảo hiểm theo các chương trình bảo hiểm nêu trên. Việc tuyên bố sai sự thật hoặc che giấu sự thật để đòi trợ cấp là bất hợp pháp. Để biết thêm thông tin, quý vị hãy truy cập [EDD](http://edd.ca.gov) (edd.ca.gov).

EDD là một cơ quan tuyển dụng việc làm bình đẳng. Biện pháp hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho người khuyết tật. Để thực hiện yêu cầu dịch vụ, hỗ trợ và/hoặc định dạng thay thế, quý vị hãy gọi tới số 1-866-490-8879 (thoại). Đối với người sử dụng dịch vụ viễn ấn (TTY), vui lòng gọi Dịch Vụ Chuyển Tiếp California theo số 711.